

Số: 14663 /TB-VPĐKĐĐ-TTLT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Chủ đầu tư đã xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất (Khu A) và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai tại Lô đất số 19.NO và 20.BT Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Ngày 25/5/2016, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội đã đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (Khu A) và ngày 15/11/2017, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội đã đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (308 căn hộ) với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình, tại địa chỉ: Lô đất số 19.NO và 20.BT Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 888272 do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội (TUQ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) cấp cho Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên.

Đến nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội đã tiếp nhận và thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (Khu A) và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (308 căn hộ) tại Lô đất số 19.NO và 20.BT Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (có danh sách kèm theo).

Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc VP (để báo cáo);
- TT CNTT TNMT (để cập nhật thông tin trên trang Web của Sở TNMT);
- Các phòng chuyên môn và bộ phận một cửa VP (để cập nhật);
- Lưu: VP, TTLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Đặng Thị Bích Ngọc

**THÔNG TIN CHỦ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ THẺ CHẤP/XÓA ĐĂNG KÝ THẺ CHẤP
THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở**

(Kèm theo Thông báo số:/TB-VPĐKĐĐ-TTLT ngàytháng 12 năm 2019
của Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội).

STT	Chủ đầu tư	Tên dự án/địa chỉ	Nội dung đã đăng ký thẻ chấp	Nội dung đã thực hiện xóa đăng ký thẻ chấp
1	Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên	Dự án "Xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ cục cảnh sát kinh tế - Bộ công an" tại Lô đất số 19.NO và 20.BT Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	Thẻ chấp bằng quyền sử dụng đất (Khu A) và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (308 căn hộ)	Đã thực hiện xóa đăng ký thẻ chấp ngày 20/12/2019

